

V/v thực hiện các chuyên đề chuyên môn
diễn hình trong năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học

Thực hiện Công văn số 1546/SGDDT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;

Thực hiện Thông báo số 1648/TB-SGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Phương Dung tại phiên họp giao ban Giáo dục tiểu học lần I năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo đề nghị các trường lập kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn diễn hình của đơn vị trong năm học 2017-2018 theo những yêu cầu sau:

I. Lựa chọn xây dựng chuyên đề

- Mỗi trường lựa chọn một trong những nội dung nổi bật về tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... để lập kế hoạch tổ chức thực hiện;

- Trường tiểu học Phước Vĩnh A, Phước Hòa B xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Hướng dẫn nhiệm vụ năm học Cấp tiểu học năm học 2017-2018. Riêng các trường Tiểu học Tân Hiệp, Tiểu học Phước Sang lập kế hoạch cụ thể cho nội dung các chuyên đề đã được Phòng GDĐT đăng ký với Sở GDĐT. Cụ thể:

+ Trường TH Tân Hiệp: Thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

+ Trường TH Phước Sang: Những thành tố tích cực của mô hình trường học mới có thể áp dụng để đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện.

II. Lập kế hoạch thực hiện

Kế hoạch cần nêu rõ tên của chuyên đề; mục tiêu; thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chuyên đề; nội dung chuyên đề; thời gian triển khai thực hiện; hình thức triển khai; biện pháp thực hiện; lực lượng phối hợp...

Phòng GDĐT sẽ phân công các thành viên của Tổ MLCM cấp huyện đến các đơn vị tham gia đánh giá, tư vấn, hỗ trợ khi trường báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời lựa chọn những chuyên đề mới, sáng tạo và hiệu quả để nhân rộng trong toàn huyện.

Nội dung báo cáo cần đảm bảo các phần lí thuyết và thực hành minh họa – trong đó, thực hành minh họa là chủ yếu.

III. Đăng ký thực hiện chuyên đề

Các trường đăng ký chuyên đề và thời gian báo cáo chuyên đề (theo biểu mẫu bên dưới), gửi kèm kế hoạch thực hiện về Phòng GDĐT (Gửi bản giấy và bản mail qua địa chỉ: tramntn@pg.sgdbinhduong.edu.vn) trước ngày 15/10/2017. Riêng đối với các đơn vị đăng ký chuyên đề theo yêu cầu của PGDĐT, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch theo thời gian định hướng trong biểu mẫu.

Đơn vị	Chuyên đề đăng ký	Thời gian báo cáo	Ghi chú
Phước Hòa B	Thực hiện dạy-học linh hoạt trong buổi hai	Cuối tháng 10/2017	Các trường tiểu học trong huyện dự
Tân Hiệp	Thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.	Đầu tháng 11/2017	Tổ MLCM Phòng GDĐT dự
		Đầu tháng 12/2017	Tổ MLCM Sở GDĐT dự
Phước Sang	Những thành tố tích cực của mô hình trường học mới có thể áp dụng để đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện.	Đầu tháng 11/2017	Tổ MLCM Phòng GDĐT dự
		Đầu tháng 12/2017	Tổ MLCM Sở GDĐT dự
Phước Vĩnh A	Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo	Đầu tháng 01/2018	Các trường tiểu học trong huyện dự

Trên đây là yêu cầu về thực hiện các chuyên đề chuyên môn điển hình trong năm học 2017-2018 đối với các đơn vị tiểu học, đề nghị hiệu trưởng các trường triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc. *neu li*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, CVTH Phòng GDDT;
- Lưu: CM, VT. *neu li*



Bình Quang Châm

